

Tỏi đởc giỏm bởt 50 xu vì là “ngỏỏ i giỏ” (senior) tở 8 Mỏ kim mua vé xem phim tài liờu “2016 Obama’s America”.



Tỏ khi thỏy quỏng cáo cho biỏt ngày phim đởc trình chiỏu tỏi đỏ muỏn xem rỏ i. Nhỏng phỏ i hỏn tuỏn lỏ sau phim đỏ mỏ i đởc tung ra khỏp mỏ i nỏ i chỏ không còn giỏ i hỏn tỏ i nhỏng nỏ i chỏ đỏc biỏt chiỏu riẻng phim tài liờu nhỏ trỏỏ c nỏ a. Nhỏng rỏp này, là cỏ sỏ riẻng cỏ a nhỏng công ty phim ỏnh chỏ phỏ biỏn sỏn phỏ m riẻng cỏ a hỏ, bởy giỏ đỏt nhiẻn lỏ i chỏ u cho chiỏu mỏ t phim tài liờu cỏ vỏ đỏ kớch mỏ t tởng thỏng đỏỏng nhiỏm cỏng làm cho tỏi tỏ mò, kớch thớch hỏn

Cỏn phỏ i xác đỏnh trỏỏ c tỏi không phỏ i ngỏỏ i cỏ a đỏng Dân chỏ hay cỏ a Cỏng hoỏ. Tỏ ngày đỏt chỏn lỏn nỏỏ c Mỏ năm 1975 đỏn giỏ, thỏ thỏt không bao giỏ tỏi cỏ ý đỏnh gia nhỏp bởt cỏ đỏng phỏ i nào vì nghĩ đỏng phỏ i sỏ làm cho nhỏn đỏnh và hành đỏng cá nhỏn bỏ thiẻn lỏ ch... Khi ra đỏn cỏ a phòng tuyên thỏ nhỏp tỏ ch Mỏ, cỏ ngỏỏ i hỏ i tỏi muỏn ghi tẻn gia nhỏp đỏng nào không. Tỏi hỏ i lỏ i: “Tỏi chỏ muỏn bỏ phiỏu cho bởt cỏ ai tỏi thớch hay thỏy hỏp lý thỏ i nhỏp đỏng nào?” Ngỏỏ i ỏ y lỏng lỏng nhỏn tỏi rỏ i tỏ đỏng đỏnh đỏu cho tỏi vào đỏng “Non Partisan” trong tỏ giỏ y mỏ u ghi tẻn đỏ bỏ u. Và đứng nhỏ vỏ y... Qua bao nhiẻu lỏn bỏ u bán đỏ mỏ i lỏ i, mỏ i tỏng lỏp, tỏi đỏ không bỏ gỏ bỏ, bỏ bỏt buỏc và rỏt thỏỏ i mái bỏ phiỏu cho bởt cỏ đỏo luỏt nào, ngỏỏ i nào tỏi nhỏn thỏy cỏ đỏỏng lỏ i hỏp lý nhỏt, kỏ cỏ ngỏỏ i Dân chỏ lỏn Cỏng hoỏ. Bỏt cỏ ai trỏ thành thỏ trỏỏng thành phỏ, đỏ i diỏn dân biỏu quỏ c hỏ i, thỏng đỏc tiỏ u bang,... hay là gì chỏng nỏ a cũng không làm tỏi bỏn tỏm. Chỏ a bao giỏ tỏi nhỏn lỏnh bỏt cỏ mỏ t trỏ cỏ p nào cỏ a chính phỏ nên không lo lỏng ngỏn quỏ chính phỏ cỏ nhiỏu hay thỏm thỏng. Nhỏng công viỏc làm mỏ u sinh bỏn rỏn, nhỏng lo lỏng cho gia đờng con cái cũng đỏ làm đỏ y đỏ i sỏng cỏ a tỏi rỏ i.

Đỏn giỏn vỏ y thỏi.

Nỏm 2008, con trai thỏ hai cỏ a tỏi đỏng hỏc nỏm cuỏ i cùng đỏ i hỏc không ngỏ i ngỏng, gỏt bỏ mỏ i cuỏ c thỏo luỏn, mỏ i ý kớ n bỏn cỏ i hỏc hỏ i thỏng thỏỏng vỏ i bỏ, nhỏt đỏnh đỏ theo vỏ i phe Dân chỏ và muỏn tỏi bỏ phiỏu cho Obama... Vỏ i gỏn nỏ a thỏ kỏ cách biỏt vỏ tuỏ i tỏc và vỏ i nhỏng kinh nghiỏm sỏng đỏ cỏ, tuy biỏt rỏ trỏỏng đỏ i hỏc nào trỏn nỏỏ c Mỏ cũng nhỏ i đỏ y cho sinh viẻn ý thỏ c hỏ cỏ a đỏng Dân chỏ nhỏng thỏ c sỏ tỏi vỏn không thỏ hiỏ u tỏ i sao con tỏi lỏ i trỏ thành đỏ c đỏn trong vỏn đỏ này ngay cỏ vỏ i bỏ nhỏ vỏ y. Cho nên tỏi bỏ thỏm thỏ giỏ theo đỏ i Obama hỏn.

Ông Tổng thống, Phim tài liệu và Cuộc bầu cử.

Tác Giả: Đẳng đình Tuân

Thứ Bảy, 08 Tháng 9 Năm 2012 22:06

Vào thời điểm tận tâm hiện tại, chuyên gia tìm tòi bất cứ cái gì không còn khó khăn, rồi rồi hay gì ư kín đáo của. Tôi đã tìm được những câu phê bình, những bài diễn văn tranh cãi, tôi đã nhìn thấy hình ảnh trên “internet”, trên đài truyền hình, ngay nhiên đến khám phá khi thấy ông ta đánh bại được Hillary Clinton nói tiếng, có quy định và họ thu nhập mà, chúng tôi nhận thấy ngay bên cạnh tôi không gì ư được cảm xúc khi nghe Obama phát biểu ý kiến, đến đến vẫn chấp nhận sự được trong đội hình Đảng Dân chủ. Những lời nói của ông ta rộng rãi rành mạch, những danh từ mà những kích động quá thật đã đi vào tận tim phổi, tận mạch máu của người nghe. Tiếng nói, cách nói như của một người truyền giáo tài giỏi, mau chóng làm thay đổi tâm trí người khác. Tiếng nói của ta là gào gọi. Những bài học hiểu “Thay đổi” (Change) hình như mang những năng lực mới đến và lan truyền đi khắp nơi. Khu hiểu “Thay Đổi” có thể ám chỉ việc Obama đã có kế hoạch làm cho nền kinh tế Mỹ đang lún bại, nền gia tăng đổi mới chẳng? Liệu đâu tiên một người lại đến dám đứng lên tranh giành chức đứng, tranh giành quyền hành mà họ nhận biết của trên thực tế có người da trắng. và thực tế phải chỉ vì một người có nhu cầu đi ư kiêu ư u thời hiện tại: Những người như sĩ John Mc Cain.

Tôi đã hiểu lý do của con trai tôi. Mới 22 tuổi, tràn đầy máu nóng và nhìn đời đầy mê u hùng. Tuy tôi đã thấy ông xuyên gieo vào đâu nó cuộc đời này chỉ là một trò chơi, là vẻ đẹp của những ý nghĩ của nó lúc nào cũng háo hức, nghiêm trọng và háo hùng. Có lẽ nó nhìn thấy người này là cánh cửa của hiện tại, là người đến đứng cho những thế hệ của người có máu da không trắng như nó đi lên chăng?

Và John Mc Cain thật mới.

Thật thật không ít thì nhu cầu tôi cũng thấy trong lòng họ.

- Họ hiểu vì tôi đang hạnh phúc đến sự sống tốt nhất quốc gia hoàn toàn tôn trọng ý muốn của người dân...

- Họ hiểu vì người dân ở đây đang được hoàn toàn tự do, mọi quy định họ cá nhân được tôn trọng triết lý và thực sự có hiểu ư. Không có bạo động phản đối. Không có thuế thân toán, bắt tù, giam cầm, thù ghét hay ngang nhiên chặn đâu những ai không cùng quan điểm chính trị hay giáo dục.

- Họ hiểu vì thấy chính của cánh cửa hiện tại đang được mở tung mọi mặt của những người có đủ máu da, có giọng máu khác giọng máu Caucasian hay Arian, cũng tài giỏi, khôn ngoan, có khả năng và có nhiệt huyết tham dự, góp phần vào vẻ trí lãnh đạo, vào việc quy tụ để, vẻch một được đi cho một quốc gia hùng cường nhất, cho cả thế giới mà thực tế đây họ chỉ là thế đứng, chỉ thấy a hùng ng thấy thái. Những đứa con của nhóm di dân da màu sinh đẻ trên nước Mỹ là người Mỹ chính gốc. Họ hiểu không nói dối tiếng cha sanh mà đến. Những thông minh, chuyên cần, đầy nhiệt huyết và có học. Đã từ vẻn cao lên, thành công trong nhiều lãnh vực giáo dục, khoa học, chuyên môn và đang rồi rác dỏm đi vào giới lãnh đạo... Những người không hiểu. Hình như chính phải một hàng rào của?

- Họ hiểu vì nghĩ dân chúng Mỹ đã nhận thấy rõ ràng những sai lầm của những người lãnh đạo hiện tại trong việc đời người. Vì sao nước Mỹ đã giúp đỡ cho cả thế giới những thế giới vẻn

Ông Tổng thống, Phim tài liệu và Cuộc bầu cử.

Tác Giả: Đẳng đình Tuân
Thứ Bảy, 08 Tháng 9 Năm 2012 22:06

không thể ông yêu nước M. Vì sao nước M đã hy sinh bao nhiêu con cháu, mang Âu châu ra khỏi ách thống trị tàn bạo của phát xít Đức, cộng sản Nga, doppel phát xít Nhật, cộng Phi luật Tân, Nam Hàn... rồi trở lại ngay chủ quyền, đất lập do và bắt tiên giúp tái thiết kinh tế, để trở thành cường quốc kinh tế mà vẫn bị oán ghét.

Trong khi đó số di dân đến M càng ngày càng tăng. Ngay cả ta đến thì mọi quốc gia có mặt trên trái đất, từ những quốc gia không tuyên bố độc lập, khiêu khích, chống lại M: Ấn Độ, Nam M, T, Vi, Phi, Đông Âu, Nga, Trung Đông, Nam M... đến mọi nơi nơi mà kéo đến, chính thức hay không chính thức, để các nước M chấp nhận, để các ý kiến của họ trở nên rõ ràng khắp các thành phố khác nhau trên nước M. Không nhìn đâu xa, số người Việt đến M qua các chương trình HO, ODP, b, lãnh cá nhân, du lịch và lên để tăng lên rất nhiều... Thế các nước M có phải làm như vậy không? Ai bắt họ? Tại sao những người dân đó lại muốn đến sống trong quốc gia họ ghét bỏ? Điệu này gọi là không ai có câu trả lời.

Mọi người cho Obama đã được giải Nobel hòa bình thế giới... Ông đã làm được việc gì tiêu biểu cho hòa bình thế giới? Thế giới bên ngoài biết rõ hơn về Obama thế nào chăng? Nếu vậy có thể Obama sẽ giúp xóa bỏ được sự ghét bỏ của thế giới, cho họ hợp tác với M cho hòa bình thế giới chăng?

Việc đầu tiên Obama làm để cứu kinh tế M là mua nợ từ các số tiền khổng lồ 800 tỷ M kim tiền thu (chưa thu vào được) lập chương trình “Khích Động Kinh Tế” (Stimulus). Tất cả các dự án công ty, và tất cả tài chính trên nước M được phân phối cho mặt tiền của số tiền đó, gọi là cho vay tạm để có thêm vốn đầu tư. Ông nghĩ có thêm vốn, công việc sẽ nở rộ có thể tiếp tục theo công suất cao, ngân hàng dành đi đầu tư kinh doanh hàng hóa cho dân chúng vay tiền làm ăn. Nhưng số tiền phân phối, số tiền nở rộ không có người mua, tiền có số, lãi suất thấp nhưng không có người vay mượn. Một vài công ty vẫn phá sản vì số tiền phân phối làm ra quá đắt giá, không có giá trị thực tế và là gánh nặng cho họ. Công suất làm việc của nhiều công ty tài chính đi xuống vì nhân viên thế kỷ đã có chính phủ yểm trợ, không cần phải cố gắng làm việc nữa. Tất đó số người thất nghiệp gia tăng. Người thất nghiệp, hoặc được nghỉ ngơi đoàn tụ với gia đình vẫn còn việc làm nhưng chỉ người chỉ có lãnh lương, hay rồi khi hãng và được lãnh lương trở lại thì thất nghiệp.

Một, hai rồi ba năm trôi qua. Tất cả mọi chuyện tiếp tục xảy ra theo giây phút nên ngân quỹ càng thâm thủng, thì tiền mất nhanh chóng hơn. Obama không đưa ra, không thông báo rõ ràng thêm mặt sáng kiến, mặt kế hoạch, hay mặt phát triển nào khác ngoài chương trình “Khích Động” về kinh tế mà chỉ muốn thêm trách nhiệm thu tiền tiêu dùng và kêu gọi yên tâm chờ đợi gian khổ.

Theo lịch sử, nước M đã trải qua ít nhất ba lần khủng hoảng kinh tế thế giới trong giai đoạn này. Nhưng lần nào cũng thoát qua và vươn cao lên. Như đưa trở lại trong thế kỷ sau mọi chuyện. Nhưng với tổng thống (Dân chủ Liên Cộng hòa) trong những giai đoạn đó đã đưa ra những chương trình kinh tế, tuy mô phỏng những hợp lý và có kết quả đáng kể.

- Hoover rồi Franklin Roosevelt liên tiếp dùng kế hoạch gọi người thất nghiệp đi làm việc tu bổ, xây dựng các cơ sở của chính phủ thì khắp mọi tiểu bang và nhất là kế hoạch xây dựng đập Hoover - cũng là nhà máy điện khổng lồ Hoover Dam / Nevada làm cho nước M đứng vững lên đến đầu thế giới ra khỏi khủng hoảng kinh tế toàn cầu 1929 -1933.

Ông Tổng thống, Phim tài liệu và Cuộc bầu cử.

Tác Giả: Đáng đình Tuân

Thứ Bảy, 08 Tháng 9 Năm 2012 22:06

- Eisenhower mở ra hi vọng đưa ra chương trình xây dựng hạ tầng giao thông xa lộ liên bang mang những cái M ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế, cũng như những không kém, trong thời gian ba năm 1953. Hạ tầng giao thông liên bang này phát sinh ra những ngành khác: ngành chế tạo xe hơi khác, ngành chế tạo xe vận tải thành hình, những công ty chuyên chế tạo thành lập... ngành du lịch... Hàng hóa chế tạo, sản phẩm nông nghiệp được di chuyển nhanh chóng đến nơi tiêu thụ với giá rẻ và số tiêu thụ tăng thật nhanh. Dân chúng dần dần có việc làm đúng ý muốn và sản xuất tiêu thụ. Căn bản của kinh tế thật rõ ràng. Chương trình xây dựng hạ tầng này đã được các thế giới công bố và bắt đầu. Không cần thêm ai cũng có thể đoán được bao nhiêu ngành khác nhau, bao nhiêu loại công việc làm đã thành hình. Cũng vì chương trình này Eisenhower đã được dân chúng yêu mến và ông được bầu vào nhiệm kỳ hai không có đối thủ. Hai nhiệm kỳ của ông được xếp hàng là thời gian thịnh vượng, hòa bình nhất của lịch sử M.

Không phải những cái M đã cần hết tài nguyên, sáng kiến, nhân tài, đất đai hay chương trình phát triển. Tôi may mắn được đi rong chơi những nơi khác nhau, tiếp xúc với những người đồng nghiệp lập nên có thể nêu lên vài chuyện đi đến hình có thể làm được. Một hạ tầng "Metro" ở Canada rộng lớn hơn, hạ tầng "speed train" như ở Nhật hay Âu châu... Hạ tầng mang những cái sông Missisipi sang bán cho các tiểu bang phía tây... Và tôi cũng không nghĩ là những cái M không cần thay thế hạ tầng xe "bus" rồi thì đi, đất đó, mặt thì giá và là là những ngành khác chuyên chế công nghiệp hóa khác.

Nếu được 800 tỉ M kim đó vào ngay những ngành khác hoặc phát triển như vậy chắc chắn sẽ hỗ trợ thật nghiêm túc ngay. Thu nhập từ các đầu tư những việc làm đó giúp trở lại. Kèm theo, những dịch vụ, những nhu cầu liên hệ lâu dài khác sẽ nảy nở. Như vậy kỳ hoặc "Khích động Kinh Tế" của Obama thực sự có mục đích gì?

Đấy chắc là những sét như nhồi riêng từ của tôi thôi. Tôi tin những người có quy định hàng rào tài cao hơn tôi rất nhiều, chắc chắn phải có những ý kiến khác cao siêu, lâu dài, hỗ trợ hóa hơn.

Tôi vào trong rạp hát 10 phút trước giờ bắt đầu chiếu, nghĩ bụng chắc chắn lẽ nào có được vài người. Nhưng may mắn còn tìm được chỗ ngồi.

Phim dài một tiếng rưỡi, những nét mặt rõ ràng dễ hiểu. Tất cả những diễn viên, những chi tiết Dinesh D'Souza nêu ra trong phim vẫn làm tôi nghĩ ngợi, chắc sáng tỏ. Với nhà làm phim tìm tòi nhiều hơn. Càng tìm tòi tôi càng hiểu và thêm ra.

- Theo nguyên tắc đầu tư, người có vốn 51 phần trăm hay những hơn là người trực tiếp hay gián tiếp nắm quyền điều khiển công ty. Có quyền vạch ra đường lối hoạt động mới. Những điều công ty tham gia qua "Khích động" (Stimulus) đã nhận được vốn và tiền và người chế huy mới. Như vậy có khác gì những công ty đó đã chuyển sang cho chính phủ kiểm soát không? Đây là "Quốc gia Hóa" công ty tư nhân, không hơn không kém.

- Chương trình cung cấp dịch vụ bảo vệ sức khỏe, của trẻ em như cho dân chúng thành luật chính thức được nhốt cho các nước. Luật "Obamacare" này cũng là một hình thức "Quốc gia Hóa" như trên. Vì cần phải có thêm rất nhiều nhân viên của chính phủ liên bang để kiểm soát, áp dụng và chế tài. Chính phủ liên bang phát triển những mô hình như ra.

Ông Tổng thống, Phim tài liệu và Cuộc bầu cử.

Tác Giả: Đáng đình Tuân

Thứ Bảy, 08 Tháng 9 Năm 2012 22:06

Hai video này giúp tôi đưa mang đến tính cách và nguyên tắc căn bản của “Trung Quốc và Táp Quyán”.

Obama là người thông minh, khôn khéo và cao váng. Năm 2008 ông đã may mắn nắm quyền và yáu tố “Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa”. Tổng thống trẻ tuổi (junior) nháy lên làm tổng thống trong thời gian ngắn ngủi. Lý lịch và thành tích còn mù mờ. Và ông muốn dùng quyền hành tổng thống làm thay đổi thế cục chính trị của nước Mỹ. Ông muốn tập trung quyền hành và tài chính vào cho chính phủ liên bang nhiều hơn.

Ngày khai thiên lập địa, nước Mỹ có 13 khu vực riêng biệt ở phía đông. Nhưng buổi họp kín về video thành lập nước Mỹ lúc bấy giờ chính quyền đã có những người chỉ trích gom cả 13 khu vực đó vào một mặt, những đã không thành công... Những người di dân từ Anh quốc, từ Ái Nhĩ Lan, từ Đức, từ Âu châu đã chiếm giữ và khai thác đất đai riêng biệt không bao giờ chịu buông bỏ tài sản, buông bỏ công lao mồ hôi nước mắt, buông bỏ sự tự do mà có cả một hệ thống thuế huy động của người khác. Cho nên bản hiến pháp đã phải được soạn thảo cho phù hợp, đáp ứng với sự kiện riêng rẽ đó.

Hình thức của tổ liên bang và tiểu bang hoàn toàn mới lạ và khác hẳn các thế chế đã có tồn tại trên thế giới. Một tiểu bang được coi như một quốc gia riêng biệt. Có luật lệ riêng rẽ, có cả cơ quan hành chính và ngân quỹ độc lập. Lãnh thổ riêng và dĩ nhiên có lãnh chúa riêng... Và liên bang chỉ là chiếc dù che chắn cho tiểu bang. Chính phủ liên bang trách nhiệm về quân đội, được quyền ngoại giao và tuyên chiến với nước ngoài... Ngoài ra tiểu bang lại có đội di dân (dân biểu và thế lực kinh tế) lên làm cả vận và cũng là kiểm soát chính phủ liên bang. Thậm chí hội đồng các thế lực (các lãnh chúa) cũng có thể đòi hỏi, ra yêu sách cho chính phủ liên bang được nữa. Có người đi biểu nào bị phiêu đảng ý cho đạo luật nào mang bất cứ sự thua thiệt nào đến cho tiểu bang họ đi di dân chứ?

Tổng thống Obama muốn sửa đổi hệ thống này bằng cách quốc hữu hóa, gộp mà thu nhập cá nhân phần lợi nhuận về cho chính phủ liên bang. Những đội công ty đang nắm giữ rác khắp nơi, trên những tiểu bang khác nhau... Những tiểu bang vì muốn bảo vệ công ăn việc làm cho người dân trong tiểu bang của họ đã áp dụng luật lệ riêng biệt. Lương lao, dá dàng với công ty gác địa phương nhưng chế độ với công ty khách. Nhưng không cho phép liên lạc nhiều với tiểu bang bên, ngân hàng, mua bán bảo hiểm sức khỏe, thì cứ đổ vào các đoàn thể chuyên môn rồi mới được phép hành nghề... mà chi nhánh thế giới...

Video quốc hữu hóa này tỏ ra sẽ chế độ của tất cả tiểu bang liên hệ. Họ bắt buộc phải quy định lợi, cả phải quy định hành thì không thể tìm kiếm được. Vài tiểu bang đã ngang nhiên bắt chấp nhận phải áp dụng, phải thi hành những luật lệ mới ra về “Obamacare” và “di dân” do Obama lập ra là những thí dụ điển hình về điển hình này. Dù cho chính phủ Obama phải ngừng việc bắt buộc ngay những ngân khoản trong sự thu thuế đầu tư, đáng lẽ ra phải phân chia cho họ, nhưng họ cũng không cần.

Một số sự kiện quan trọng khác xảy ra cùng lúc mang cho người ta ý nghĩ Obama muốn gì thì xã hội chế nghĩa cho nước Mỹ. Trong hơn ba năm cầm quyền, sự ngừng sự ngừng thu thuế vào chính phủ tăng thêm 43%. Tiểu ban ngân sách thế giới (senate budget committee) báo cáo

Ông Tổng thống, Phim tài liệu và Cuộc biểu tình.

Tác Giả: Đáng đình Tuân

Thứ Bảy, 08 Tháng 9 Năm 2012 22:06

hiện tại có 107 triệu người (35% tổng số dân) hàng tháng nhận trợ cấp nghèo hay phiếu thực phẩm (food stamp). Nhân số đó với \$100 thôi, mỗi tháng chính phủ đã vứt đi một số tiền khổng lồ và Obama không có một biện pháp nào làm giảm bớt đi mà còn làm cho tăng thêm lên. Lũc lũc 107 triệu người chết đói tiêu thụ, không số xu... Tin tức cũng cho biết thêm nhiều người trong số 23 triệu người thất nghiệp đã thành lập bãi ng, tháng đáng. Họ đáng chính phủ cung cấp cho đáy đáng trợ cấp, tiền nghỉ đái số ng chết tháp hán trác chút ít thì tái gì phái cáng sông sáo đi tìm việc làm? Nhưng tìm ở đâu cho có việc làm? Hai lũc lũc này, ván táp tác gia tăng, cáng lái thành suất soát 44% tổng số dân cáng không số xu. Đây là cháa ká nhóm người già háu trí nhá tôi... Sông bác, núi vàng cũng phái cán !!!

Trong 2 năm gần đây danh sách nháng thành phố, nháng tỉnh nháu, nháng tiểu bang táng đông sang tây đã và đang áp đáng đáng lái xã hái này đi đán đán tình trạng phá sản tăng lên nhanh chóng.

California tổng đáng háng tháng, thá sáu trên tháng kinh tế quốc tế, hiện tại ngân quỹ liên tục thiáu hát lên tới hàng tỉ má kim. Có ít nhát 4 thành phố trong tiểu bang California đã và đang khai phá sản. Thế hái khi ngân quỹ không có tiền, tiền trợ cấp, phiếu thực phẩm hàng tháng còn táp tác đáng phân phát ra không? Tiền vay nợ đáng tiêu dùng hôm nay cũng có hán ká phái trả lái, cáng ván lán lái. Có ai muốn con, cháu hay chát cáa mình phái trả nợ đáy đó không? Chán lán nhát là Trung cáng... Cáng cái đáng này, con cháu nác Má, ngay tháng háng số pái chác số phái đi đáng cho Trung cáng đáng trả nợ chẳng?

Hai năm đáng nhiám ká, Obama đã có tát cáng hai vị náng quốc hội, và táng do tung hoành, nháng cao váng trở thành tham váng làm cho một khôn báng vát một cáng hái tát. Dân chúng thành một tín nhiệm, lo số nên phe đái lập mới có cáng hái láy lái đáng cáng háng. Nhưng người pháng tá láng láng rút lui đán. Cáng tháng đáng cáng Máng cáng Hoa, sau khi gáp riêng Obama, rút báng lái háng háng tác vái Obama cáng báng cáng các nháng nhán lái mới cáng a Hillary đi làm một vị cáng nháng bé hán. "Chief of staff" ngang hàng vái chác váng "tháng táng" thay đái ba lán. Người tâm đáng nhát đáng tiên táng rút lui và trở thành tháng tráng Chicago; một chác váng tháp kém quá xa. Báng tráng quốc phòng nhiều kinh nghiệm táng Bush báng cuác. Obama táng làm một đi nhiều người pháng tá giá trị nháng váng trí quan trọng vì họ không đáng ý vái chính sách và không muốn báng mang táng váng sau. Người tráng Clinton đi khắp tháng giới háng hán, nháng cháng là háng a miáng vì Obama không làm một vị cáng gì cháng táng cho tháng có số yáng trả thác tiền sau nháng lái háng a đó. Cáng lái tìm tòi thêm cũng không tháng có gì tát đáng hán.

Phim "2016 Obama's America" cho tháng con đáng Obama đang đi phán nháng lý thuyết (cháa bao giờ đáng thực hành) cáng nháng người tháng, người báng ông đã gáp gáng và háng hái. Và nháng lý thuyết đó, có tháng thành công tái các quốc gia khác, nháng không tháng thành công trên nác Máng đáng. Nhiệm káng hai cáng a Obama số cháng là báng năm phí phám. Số cháng làm cho vát tháng ngáng hán nháng không làm thay đái con báng. Và báng năm đó số cháng táng thêm số chia ráng, nghỉ ngáng, đáng phòng máng hán, chái báng tài năng lãnh đáng cáng a nháng người da máng táng ngáng lại.

Hình ảnh hai bàn tay cùng màu đen đáng cáng nháng nhau trong phim: một cáng a D'Souza và một cáng a Obama là lái chào máng, số vui số ng, hy váng cáng a người có cùng màu da, cáng a nhóm thiểu số, nháng cũng là lái phân trần, lái giới thích lý do tái sao tác giả đã quyết đáng nháng hián cuáng

Ông Tổng thống, Phim tài liệu và Cuộc bầu cử.

Tác Giả: Đäng đình Tuấn

Thứ Bảy, 08 Tháng 9 Năm 2012 22:06

phim này. Ông không có dã tâm làm cho Obama thất bại. Chỉ vạch ra sự thất bại và bài học cho Tổng thống. Tổng Obama làm cho thất bại. Tổng Obama làm cho phe đối lập có lý do mạnh thêm. Do mất chỗ trống không chấp dụng được và cũng không hợp thời. Do sự hợp tác với vấn đề, chấp, và do sự thiếu hụt thu, để nghĩ của phe đối lập và của ngay người thân của.

Tất cả những lời nói của Obama trong hai năm sau cùng đã thành lời tuyên giáo rõ ràng, chấp đi lập lời mời đi cũ rích trong sách mới người đã nghe, đã hiểu nhưng không kiếm được kết quả. Lời kêu gọi công đã lôi kéo được Osama Bin Laden chỉ là lời gọi gọi. Nhưng người hi vọng chiến thắng, chiến lược quân đội sự cho biết đó không phải là một việc làm có thể mất sự mất chiến hoàn toàn được. Kết quả làm việc liên tục nhiều năm của quân đội, của những người chuyên môn để biết, đã mang của họ tới tới cho Obama. Và xem chút nữa ông không nghe lời Hillary thì của họ tới đó cũng vượt đi. Điệu trên là ông đã kiên cường, tham lam, không hiểu biết nên tới lời của phim tiến hành cuộc hành quân đó ra cho báo chí, đúng ra chỉ là báo cáo tới mất cho riêng ông thôi, làm cho ông bác sĩ người Pakistan, người đã góp phần giúp đỡ quan trọng cho cuộc hành quân khó khăn đó bằng lời đi và bằng. Có ai trên thế giới này còn muốn hợp tác làm việc với người sẵn sàng bán để ng bèn bèn sau khi xong chuyện không? Nhưng người Việt hay Phi, hay thế giới tin tưởng Obama sẽ giúp chúng ta Trung cộng tới biết Đông có bằng chứng ông sẽ giúp lời họ không? Ông đã hứa hẹn quá nhiều chuyện và có bao nhiêu chuyện thành tựu?

D'Souza - chỉ trích những điều học King College tới thành phố New York, cũng là người nghiên cứu cho Policy Review – đã vạch ra được ý nghĩ, hành động, nhưng cá tính rõ ràng đó bằng những câu trả lời phỏng vấn của những người quen biết, nhưng người đã có liên hệ với Obama. Tánh mạng của ông nhiều lần đã bị xóa đi, để đưa trên con đường thu thập những tài liệu đó. Là thầy dạy học nên ông ta trình bày ra hết những gì nghĩ nghĩ, dạy dạy. Nhưng làm những hình ảnh trên truyền đen còn lời mở sáng tỏ lên nhanh hơn. Nhưng giúp phát triển một bài toán khó.

Tôi hiểu thêm đây cũng là tiếng nói dài nuối tiếc, là lời báo động về những nguy hiểm của lao động sự quay trở lại gây nên trở ngại cho bằng cấp tiến của những người da màu có nhiệt huyết có tài năng chúng ta góp phần làm cho thế giới này không còn thiếu quy định của một nhóm người riêng biệt nào nữa của Obama còn tới chỗ và tiếp tục tung hoành trong việc phá tung căn nhà đang yên vui có sự.

Obama phạm quá nhiều lỗi lầm lớn. Lời lầm lớn nhất là đã phá bỏ, hay ít nhất làm hỏng những cây cầu, cánh cửa của họ, con đường cho nhóm người đã ưa thích ông, giúp đỡ ông, của những người có cùng máu da với ông đi tiếp lên. Ông đã tạo thêm nguy cơ, chia rẽ, làm mất lòng tin, làm sự nghĩ ý nghĩ để phòng, ngăn chặn và kiểm soát những điều với những người phần lớn. Và đây đã là mối quan tâm của D'Souza.

Con trai tôi ra khỏi đời học đã hơn một năm phải quy định để nh trở lại học thêm, tuy không có tiến học. Nhưng đi trong thế của tôi gọi cho con phân tích tình hình chính trị không bằng con phần đời, chỉ trích hay để đoán nữa. Có lẽ nó đã tìm hiểu ra sự thất bại.

Nhưng đã nói trên, bất cứ ai trở thành Tổng thống của nước Mỹ cũng không làm tôi bận tâm. Qua hơn 200 năm rồi, của chúng ta chính trị của nước Mỹ đã tiếp chúng minh là của chúng ta rồi tới chỗ, hiểu người. Một học thế "chia để trị" họ hiểu và được của thích. Nhưng người tham d ai

Ông tởng thởng, Phim tài liờu và Cuởc bởu cở.

Tác Giả: Đởng đình Tuân

Thứ Bảy, 08 Tháng 9 Năm 2012 22:06

cũng có phỏn quyỏn hành riờng và liên hỏ giây chuyỏn vỏi nhau. Hỏ thởng đó phỏi là căn bởn nghiên cở u hiỏ u biỏ t nỏm lòng cho nhỏng ai muỏn chen chân vào tởng lỏp lãnh đởo tởng lai. Obama muỏn phá bở cở u này và thỏ t bỏi.

Obama có đở đỏc tái cỏ nhiỏ m kỏ thỏ hai cũng không là tai hỏ a lỏn. Đởng đỏi lỏp chỏ cỏ n nỏm hoàn toàn đở đỏc cỏ hai viỏn quỏc hỏi thì ông ta sỏ trỏ thành tởng thỏng “bỏ nhìn” không thỏ nhúc nhích đở đỏc. Nhỏng thành quỏ ông vỏa hỏp tỏp chiỏ m đở đỏc sỏ bỏ hóa giỏi... Cỏ cỏ u tỏ chỏ c hiỏn pháp đã tiên đỏn và xỏp đỏt biỏn pháp sỏ a chỏ a tỏ lâu rỏi. Hỏt nhiỏ m kỏ ông và gia đình sỏ trỏ thành giỏu có, nhiỏ u lỏn triỏ u phú hỏn, sỏ sỏng cuỏc đỏi xa hoa phú quý mỏi cho đỏn ngày chỏ t. Và mỏi chuyỏn sỏ trỏ lỏi nhỏ thỏng lỏ... Nhỏng nhóm da mỏu chỏ c chỏn sỏ phỏi mỏt thêm nhỏng thỏi gian dài đỏc khác, mỏt thêm rỏt nhiỏ u tiỏn bỏc mỏi có thỏ chỏ đở đỏc lỏp lớ ngoài khung cỏ a...

Viỏ c bỏ phiỏ u bỏ u cỏ hôm nay không phỏi chỏ là hành đởng đỏn giỏn, giúp thoỏ mỗn nhỏng gì xỏ y ra hiỏn tỏi mà sâu xa hỏn, nỏ u biỏ t suy nghĩ tởnh toán, thỏ u hiỏ u thỏ c trỏng thì có thỏ giúp hoỏ ch đỏnh mỏt chính sách, đỏn mỏt con đỏ đỏng đỏi cho nhiỏ u năm sỏ p tỏi cho chính mình, cho con cháu và cho tởng lai cỏ a quỏc gia mình đang nỏng nấu và con cháu mình gỏi là quỏ hỏng.

Phỏi cảm ỏn D’Souza đã vỏ ch ra sỏ thỏ t và khai thỏ. Con đỏ đỏng đỏi là do mình đỏnh đỏ t.